



✓ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขยายเวลาเก็บรักษาเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โดยให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เก็บเงินไว้ใช้จ่าย ได้รวม ๒ ปีงบประมาณ กรณีที่สิ้นสุดหรือมีการยกเลิกโครงการแล้วปรากฏว่า มีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำหรับกรณีที่ไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด อาศัยอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาตให้ใช้จ่ายได้เกินกว่าระยะเวลาข้างต้นได้ โดยกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณดังกล่าวไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษาเงินและการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถบริหารเงินงบประมาณและดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายต่อไป ดังนี้

๑. อนุมัติให้หน่วยงานขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ กรณีมีหนี้ผูกพัน และไม่มีหนี้ผูกพัน ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ เงินงบประมาณดังกล่าวจะต้องเป็นรายการหรือโครงการที่ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ และได้รับอนุมัติให้เก็บรักษาเงินหรือขยายเวลาเก็บรักษาเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้แจ้งข้อมูลตามแบบขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ หรือขอทำความตกลงภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔

๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามข้อ ๑ และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลางทราบตามแบบขอขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันทำการสุดท้าย

ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว กรณีเงินงบประมาณเบิกแทนกันให้หน่วยงานผู้เบิกแทนแจ้งข้อมูลให้ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณทราบ และให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้แจ้งข้อมูลเงินงบประมาณตามวิธีการที่กำหนดข้างต้นพร้อมแนบใบจัดสรรเงินงบประมาณของรายการหรือโครงการแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ หากมิได้แจ้งข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด กระทรวงการคลังอาจไม่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายภายหลังสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และให้หน่วยงานดังกล่าวหรือหน่วยงานที่ได้รับโอนเงินงบประมาณซึ่งเป็นผู้เบิกแทน นำเงินงบประมาณดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. เงินงบประมาณที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำเงินงบประมาณดังกล่าวนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอย่างช้าภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันที่ได้รับหนังสือนี้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑

ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในเรื่องการจัดส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางทราบ ตามข้อ ๒ โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานอนุมัติพิเศษ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒ - ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๐๘๑๓

ส่วนราชการ

แบบแจ้งรายละเอียดการขอขยเวลาเก็บรักษารายเงินงบประมาณปี พ.ศ.

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรถึงวันที่ ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บ)	ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ (ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 .. ถึงวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)	จำนวนเงิน ขอขยายเก็บ	เหตุผลความจำเป็น
						<p>จะต้องระงับไปคือข้อความอย่างนี้ขอตั้งต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนการดำเนินโครงการในส่วนที่ขอขยายเก็บรักษารายเงิน (31 มี.ค. 2555) - แผนการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ขอขยายเก็บรักษารายเงิน (31 มี.ค. 2555) - ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาที่รักษารายเงิน 30 กันยายน 2554) - ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการที่เป็นไป ตามแผนฉบับวันที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหรือที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เบิกทาน <p>ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง ลายมือชื่อผู้เบิก ตำแหน่ง</p>